

บอร์ด กยท. คัดเลือกผู้เหมาะสมนั่งแทนผู้ว่าการฯ คนแรก พร้อมผลักดันโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 15,000 ล้านบาท

- ThaiPR.net 3 มี.ค. 2559 กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย



บอร์ด กยท. พิจารณาคัดเลือกผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรก พร้อมผลักดันโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/ขยายกำลังการผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางให้ก้าวหน้า

นายไกรสร นนทเกษม หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำราญพุกขาลัย การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาวาระการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หลังจากคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กยท. ได้นำเสนอผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 2 ราย คือ นายธีรัช สุขสะอาด และ นายศุภชัย หล่อโลหการ เสนอให้บอร์ด กยท. พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพียงคนเดียว เพื่อรับตำแหน่งผู้ว่าการฯ คนแรก

นอกจากนี้ บอร์ด กยท. ยังได้พิจารณาโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ กลางเดือนที่ผ่านมา ทาง กยท. ได้นำข้อคิดเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา ให้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขมีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

โดยโครงการฯ นี้ธนาคารพาณิชย์จะสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับใช้ในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ รวมถึงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางชั้นปลายน้ำ และเมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้ออย่างทั่วประเทศ เล็งตั้งปริมาณซื้อ-ขายยางเพิ่มให้ กยท. เร่ง
หาหรือผู้เกี่ยวข้องปรับเงื่อนไขรับซื้ออย่าง ข่าวก้าวไป ThaiPR.net -- พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
3 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้ออย่าง กระจายครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศเล็งตั้งปริมาณซื้อขาย
ยางในโครงการฯ เพิ่มขึ้น ให้ กยท. เร่งหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเงื่อนไขการรับซื้ออย่างให้
สะดวก คล่องตัวขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงความคืบหน้าการ
รับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาลว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ได้เปิดจุดรับซื้ออย่างจากเกษตรกรรายย่อยตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ตาม
โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยรับซื้ออย่างจากเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. และตั้งเป้าที่จะขยายจุดรับซื้อเพิ่มขึ้นจาก 621 แห่ง ให้ได้ไม่น้อยกว่า
834 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ปลูกยางพารา โดยมีราคารับซื้ออย่างแผ่นดิบ
คุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสดราคากิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วย ราคา
กิโลกรัมละ 41 บาท จำนวนไม่เกินไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 150
กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผลการดำเนินการตามโครงการฯ จนถึงขณะนี้ มีปริมาณยางที่รับซื้อแล้วจำนวน 697.64 ตัน จาก
เกษตรกรจำนวน 7,171 ราย เป็นยางแผ่นดิบจำนวน 264.03 ตัน น้ำยางสดจำนวน 144.76 ตัน
และยางก้อนถ้วยจำนวน 288.86 ตัน คิดเป็นเงินที่จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยาง 29.80 ล้านบาท
และจากการสำรวจความพึงพอใจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 85 พึงพอใจต่อ
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลดังกล่าว

สำหรับปัญหาที่เกษตรกรนำมายกมาขายน้อย มาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอย
ปิดกรีดยางแล้ว ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรเลือกขายให้พ่อค้าในพื้นที่เพราะสะดวกกว่า
ความกังวลเรื่องคุณภาพยางของเกษตรกรว่าจะไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด จุดรับซื้อ
กระจายไม่ทั่วถึง การรับเงินผ่าน บัญชี ธ.ก.ส. ใช้เวลา 2 วัน ปัญหากลุ่ม/สถาบันเกษตรกรไม่สมัคร
เป็นจุดรับซื้ออย่างในโครงการฯ เพราะได้รับค่าดำเนินการน้อย แนวทางแก้ไขแก้ปัญหาดังกล่าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ กยท. รีบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้

เพื่อปรับเงื่อนไขการรับซื้ออย่างให้สะดวกและคล่องตัวขึ้น เปิดจุดรับซื้ออย่างเพิ่มทุกจังหวัด ประสานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตยางได้คุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์การรับซื้อของโครงการฯ และสร้างความเข้าใจให้ชาวสวนยางในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงค่าดำเนินการ ค่าขนส่งให้เหมาะสม เพื่อจูงใจกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรให้สมัครเป็นจุดรับซื้ออย่างในโครงการฯ

สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ได้จ่ายเงินให้ เกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น เจ้าของสวนยางจำนวน 114,029 ครัวเรือน จำนวนเงิน 976,348,125 บาท คนกรีดยางจำนวน 108,997 ครัวเรือน จำนวนเงิน 619,055,850 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 223,026 ครัวเรือน จำนวนเงิน 1,595,403,975 บาท จากข้อมูลการรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 641,694 ครัวเรือน โดย กยท. ลงระบบบันทึกข้อมูลแล้ว 193,937 ครัวเรือน อยู่ระหว่างตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 217,013 ครัวเรือน คาดว่าจะบันทึกระบบครบภายในสิ้นเดือนนี้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 230,744 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการและให้ความสำคัญการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ให้โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการช่วยเหลือเท่าเทียมและเป็นธรรม เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเต็มที่โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มาร่วมตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ยังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร ป้องกันการสวมทะเบียน หรือการเวียนเทียน จึงมั่นใจได้ว่า เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือจะถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. อย่างเป็นธรรม ทัวถึงแน่นอน ซึ่งการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ระบุ โครงการรับซื้อยางฯ รัฐบาล
เป้าหมายหลักต้องการยกระดับราคายางให้สูงขึ้น จะซื้อมาก หรือน้อยไม่ใช่ปัญหาอุปสรรค4
มี.ค. 2559

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 เปิดเผยถึงความ
คืบหน้า โครงการรับซื้อยางไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ว่า ภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ ภาครัฐรับซื้อ
แล้วประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวนแสนตัน แต่การจะซื้อมาก หรือน้อยนั้นไม่ใช่
ปัญหาอุปสรรคของภาครัฐ แต่เป้าหมายจริงๆ คือ ต้องการยกระดับราคายางให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็น
ผลกระทบในทางบวกของพี่น้องประชาชน

ขณะที่ในส่วนโครงการ 1,500 บาทต่อไร่ นั้น ขณะนี้ก็ใกล้ระยะเวลาจบโครงการฯ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่เข้ามาลงทะเบียน ยังมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริม เจ้าของสวนยางได้ไป
900 บาทต่อไร่ คนกรีต 600 บาทต่อไร่ ก็อยากให้ไปติดต่อกับการยางฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวก
ให้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สทท.ยะลา

สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทย มุกดาหาร กว่า 90 เพอร์เซ็นต์ ของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา พื้นที่ จ.มุกดาหาร 3 มี.ค. 2559



นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เพื่อนำเงินพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สนับสนุนการปลูกแทน 40 เพอร์เซ็นต์ ปัจจุบันให้ทุนปลูกอัตราไร่ละ 16,000 บาท และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยจะต้องเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและคนกรีดยาง รวมทั้งสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงผู้ประกอบการยางที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย

สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป้าหมายเกษตรกรที่ปลูกยางพาราพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20,000 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. แล้ว จำนวน 18,036 ราย คิดเป็น 90.18 เพอร์เซ็นต์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสุภาวดี อัมไพพันธ์ ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันดาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

เกษตรจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมปลูกพืชแซมยางสร้างรายได้แก่เกษตรกร 4 มี.ค. 2559



เกษตรจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมปลูกพืชแซมยางสร้างรายได้แก่เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรกว่า 3,000 คน

วันนี้ (4 มี.ค. 59) นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งขณะนี้ราคายางพาราไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงส่งเสริมให้ปลูกพืชแซมยางเป็นพืชจำพวกผักเหียง รวมถึงพืชผักต่างๆ ในสวนยางพาราเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 200 ไร่ ขณะนี้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้มีการอบรมเกษตรกรรับมือภัยแล้ง อำเภอละ 250 ราย รวมกว่า 3,000 ราย ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำสวนยางพารา ก็ถือโอกาสในช่วงนี้ให้ความรู้การหารายได้เสริมจากการปลูกยาง การปลูกพืชแซมยาง การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรัักษ์ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

พะเยากระตุ้น‘รบ.’! สร้างถนนยางพารา

นายสุพจน์ วงศ์ใจ ประธานเครือข่ายเกษตรกรยางพาราจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การใช้ยางพาราทำถนน ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า มีราคาถูกลงกว่าการใช้ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์กว่าร้อยละ 50 อีกทั้งเป็นถนนที่สะอาด มีความยืดหยุ่นจากยางธรรมชาติ รักษายางรถยนต์ด้วย ที่สำคัญทำให้รัฐประหยัดงบประมาณการก่อสร้างถนนได้ในระยะยาว เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับอานิสงส์เรื่องการแก้ไขปัญหาหาคายางพาราตกต่ำได้ดี เพราะผลผลิตยางพารานำมาใช้ทำประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งซ่อมบำรุงได้สะดวก เนื่องจากวัตถุดิบไม่ต้องมีการนำเข้า แต่เป็นวัตถุดิบบนดินที่เกษตรกรภายในประเทศสามารถผลิตได้ตลอดเวลา

“จึงฝากไปถึงรัฐบาลช่วยพิจารณาถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร ถนนทุกเส้นทางจะมีคุณภาพมากขึ้น ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน มีงบประมาณให้เหลือนำไปใช้บริหารประเทศในด้านอื่นๆ มากขึ้นด้วย” นายสุพจน์กล่าว



Gossip

๑ เจ๊แป้น

●●...สิ่งที่นักลงทุนไทยยังกังวล และทำให้พากันย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็คือความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่ตอนนี้คงต้องลุ้นกันว่า จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ล่าสุด คสช. ผ่านเรื่องการทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ไปแล้ว ต่อไปก็ต้องส่งไปให้สภานิติบัญญัติ และ สนช.ต่อไป ซึ่งกว่าจะเลือกตั้งกันได้ตามโรดแมปคงกลางปีหน้า นักลงทุนก็ต้องรอกันต่อไป เพราะหนทางยังอีกไกล ไม่มีอะไรแน่นอน เอาแค่ประชามติ เกิดรัฐธรรมนูญมีชัย “ไม่ผ่าน” แค่นี้ก็ยุ่งแล้ว ไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปกันยังไง ถ้าอยู่กันไปแบบปัจจุบัน เชื่อมกับต่างประเทศลำบาก คนทำมาค้าขายลำบากแน่...

●●...เริ่มและก็ต้องที่ “เงิน” ดัชนีหลายๆ ตัวเริ่มส่อเค้า “ผิดปกติ” ในภาคอุตสาหกรรมต้นน้ำของจีนอย่างเหล็กกล้าและถ่านหิน กำลังปลดแรงงานจำนวน 1.8 ล้านคน สะเทือนไปทั่วประเทศ ขนาดอุตสาหกรรมต้นน้ำยังไม่ไหว ต่อไปก็คงจะลามไปเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คนกังวลกันมากก็คือ “ภาคการเงิน” ไม่รู้ว่าจะล้มครืนลงมาเมื่อไหร่ ถ้าล้มจริง อาพเตอร์ช็อกสะเทือนแรงกว่า “ต้มยำกุ้ง” ปี 2540 หลายร้อยเท่า ตัวเลขที่เพิ่งออกมา เห็นแล้วใจห่อเหี่ยวคือ ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.พ. ออกมาต่ำสุดในรอบ 51 เดือน การที่ แบงก์ชาติจีน ประกาศลดสัดส่วนการสำรองของ ธนาคารพาณิชย์ ทำให้ยังมีความคาดหวังว่า จีนอาจจะมีการการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมได้อีก ก็ดูกันต่อไปว่า จะมีอะไรออกมาเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และ

ธุรกิจคู่คุณธรรม

หยุดภาวะ “ขาดง” ได้บ้าง..

●●...บ้านเราที่ต้องเฝ้าระวังก่อนเลยคือ “ภาคเกษตร” ที่ตอนนี้ “โอฬาร พิทักษ์” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ปรากฏว่ามีชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 187,694 ครัวเรือน ใน 64 จังหวัด คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 17,302 ล้านบาท แสดงว่า เกษตรกรตื่นตัวกับโครงการนี้มาก แน่ใจว่าการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวในราคาที่ไม่มีโอกาสจะกลับไปแพงอีก เกษตรกรไม่สามารถยืนอยู่ได้บนพายุเศรษฐกิจที่กำลังโหมแรงทั่วโลก วิธีที่จะมีชีวิตรอดก็คือ ต้องมี “รายได้เสริม” หวังว่า โครงการสนับสนุนเงินกู้ครั้งนี้ เกษตรกรจะเอาเงินไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในระยะยาว...

●●...เฝ้าระวังเพียงอย่างเดียวก็คงไม่พอ มันต้อง “ป้องกัน” ด้วย “อภิรติ ตันตราภรณ์” รมว.พาณิชย์ ออกมาโชว์แผนรับมือสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งมันสำปะหลัง หอมแดง กระเทียม และผลไม้ เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดราคาจะไม่ตกต่ำ เรียกว่าเจาะกันเป็นรายตัว มันสำปะหลัง ที่ออกตลาดเยอะก็สั่งให้ทยอยขุดจำหน่าย และเร่งผลักดันการส่งออกมันเส้นไปยังจีน และคุมเข้มการลักลอบนำเข้าด้วย หรืออย่างทุเรียน มังคุด เงาะ ผลไม้ยอดนิยม ที่จะออกตลาดในเดือน เม.ย. ได้เชื่อมโยงตลาดผลักดันผลผลิตไปสู่ตลาดปลายทางในจังหวัดต่างๆ และขายผ่าน Farm Outlet ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก รวมทั้งการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งการไปจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทย การนำคณะผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้าไทย...ทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ เกษตรกร

● ภัยแล้งบั่นทอนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหัวทิ่ม

จีรัฐเร่งอัดฉีดเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. หัวทิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังคนเริ่มกังวลภัยแล้งมากขึ้น ซึ่งภัยแล้งทำเงินหายจากระบบ 70,000-100,000 ล้านบาท จีรัฐอัดฉีดเงินด่วน

นายวิชาญ คุณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ก.พ. 2559 ว่า ดัชนีปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเท่ากับ 74.7 ลดจาก 75.5 ในเดือน ม.ค. 2559 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 5 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันเท่ากับ 54.7 ลดจาก 55.3 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 5 เดือนเช่นเดียวกัน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตเท่ากับ 82.7 ลดจาก 83.5 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 6 เดือน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเท่ากับ 63.5 ลดจาก 64.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำอยู่ที่ 69.7 ลดจาก 70.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 90.7 ลดจาก 91.7

สำหรับปัจจัยลบที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรและรายได้ที่ลดลง, สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจจาก 3-4% เป็น 2.8-3.8%, ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน, ตลาดหุ้นโลกผันผวน, สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพ, การส่งออกชะลอตัว, ราคาพืชเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา และปศุสัตว์ตกต่ำ, ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทั้งเบนซินและดีเซล, เงินบาทอ่อนค่าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง

ส่วนปัจจัยบวกแม้จะมี แต่ไม่สามารถทำให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นได้ เช่น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) แดลงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4 ปี 2558 โต 2.8% และทั้งปี 58 โต 2.8% ซึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ SET Index ปรับตัวสูงขึ้น

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 2559 ปรับตัวลดลงและลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ประเมินว่าปัญหาภัยแล้งจะมีผลกระทบต่อเม็ดเงินจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณ 70,000-100,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 87,000 ล้านบาท ถือเป็นแผนรับมือที่ดี แต่ต้องเร่งกระจายเม็ดเงินลงไปให้ได้ก่อนช่วงสงกรานต์ หรือเดือน เม.ย.-พ.ค. เพื่อให้ทันต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ให้โตได้ 3% ขึ้นไป หากทำได้มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโต 3-3.5%

ขณะที่นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากวิกฤติภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่ใช้น้ำมาก จากการติดตามของศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เดือน พ.ค. 2558-ก.พ. 2559) พบความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 2.86 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 271,341 ราย ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ และทำนาตามฤดูกาลได้ ซึ่งระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรกร โดยเฉพาะภาคแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง.

ดัชนีชี้วัดดังลบทัวลากประมาณการเศรษฐกิจลดแน่-ธุรกิจขาดน้ำเสียหายแสนล้าน ภัยแล้ง-ศก.ซบถดบริโภคน้ำมัน

ม.หอการค้า ซึ่งการบริโภคซบเซาต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือนกุมภาพันธ์รูปอีก ประชาชนเกิดความกังวลทั้ง กรณีภาวะเศรษฐกิจไทยยังซึมช้า เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทบส่งออกอย่างรุนแรง ขณะที่ปัญหาภัยแล้งหนักกว่าที่คาด สร้างความเสียหายทุกส่วน ทั้งการผลิต บริการ โดยเฉพาะภาคเกษตรเชิงแนวๆ 6 หมื่นล้านบาท เตรียมปรับลดประมาณการตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนก.พ. 2559 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ระดับ 74.7 เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะภัยแล้งเริ่มมีปัญหารุนแรงมากขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นโลก และราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัวรวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้กำลังซื้อในประเทศยังฟื้นตัวไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 2 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ถือเป็นปัจจัยชั่วคราว โดยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 63.5, 69.74 และ 90.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับดัชนีเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับ 64.4, 70.3 และ 91.7 ตามลำดับ โดยดัชนีฯ ทุกรายการที่ต่ำกว่าปกติแสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจสถานการณ์เศรษฐกิจ โอกาสหางานทำ และรายได้ในอนาคต

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ใน

ภาวะตึงตัว รวมถึงผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่อยู่ระดับต่ำมีผลโดยตรงต่อบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งรายได้ที่ชะลอตัวลงกระทบกำลังซื้อและท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อมาตรการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไม่ว่ายางพารา และข้าว ที่ถือว่าราคาจะทรงตัวระดับต่ำ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกหากไม่ดีขึ้นอาจทำให้ส่งออกของไทยขยายตัว 0% หรือติดลบ

“เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัว ราคาน้ำมันที่อยู่ลดระดับต่ำ ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกมีรายได้ลดลง และส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อกำลังซื้อ รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ทั้งยางพารา และข้าว ทำให้การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบด้วย โดยหอการค้าไทยมองว่าการส่งออกปี 2559 นี้ หากยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยดังกล่าว ส่งออกอาจขยายตัวที่ 0% หรืออาจติดลบได้”

ขณะที่ผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะนี้ประเมินว่ามีความเสียหายทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการไม่ต่ำกว่า 70,000-100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะภาคเกษตรการทำข้าวนาปีจึงมีความเสียหายประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแนวทางปัจจุบันที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาและอัดฉีดเม็ดเงินแก้ปัญหาภัยแล้งวงเงิน 87,000 ล้านบาท ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและหากการดำเนินการประสบผลสำเร็จ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การลงทุนภาครัฐส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นไตรมาส 2 หรือเดือนเมษายนเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ จะแถลงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยละเอียดอีกครั้งวันที่ 17 มีนาคมนี้ รวมถึงจะมีการแถลงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าจากดัชนีที่ปรับตัวลดลงทุกรายการจะทำให้ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปรับตัวลดลงแน่นอน

นางสาวชุติมา บุญประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าสำหรับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และขาดแคลนน้ำดื่มนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์จากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเพื่อการบริโภคมีเพียงพอ ไม่ขาดแคลน แต่ยอมรับปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรอาจไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน และให้กรมการค้าภายในออกตรวจสอบสถานการณ์ และปริมาณน้ำดื่มในแต่ละพื้นที่ไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า จนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก หากพบเห็นการกักตุนสินค้า จะให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ให้เร่งเชื่อมโยงตลาดพืชผัก และผลไม้ มาจำหน่ายให้ประชาชน แต่ทั้งนี้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอาจมีผลต่อคุณภาพสินค้าเกษตรให้ด้อยลง

ขณะที่การรับมือปัญหาผลผลิตกระเทียมต้นตลาดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลผลิตกำลังจะออกใน 2 เดือนนี้กว่า 70,000 ตัน และกระทบราคากระเทียมสดให้ตกต่ำลงนั้น ได้เตรียมมาตรการชะลอการขายผลผลิตจากเกษตรกรไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำกว่าปัจจุบันที่อยู่กิโลกรัมละ 33 บาท

ราคายาง

ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559

กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	49.10	48.85	49.30	49.05
ชั้น 2	48.50	48.25	48.70	48.45
ชั้น 3	47.95	47.70	48.15	47.90
ชั้น 4	47.65	47.40	47.85	47.60
ชั้น 5	47.20	46.95	47.40	47.15

ยางแท่ง

STR5L	48	47.75	48.2	47.95
STR20	42.05	41.8	42.25	42
น้ำยางชั้น 60% (Concentrated Latex 60%)	30.00	29.75	30.20	29.95

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

เทศบาลนครตรัง ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน. 3 มี.ค. 2559

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นครตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรัง ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางเข้ามาเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่ติดกับจังหวัดตรัง แต่เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครตรัง มักจะหลงทาง เพราะไม่ทราบเส้นทางและไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เนื่องจากป้ายมีขนาดเล็กหรือติดตั้งในมุมมองระดับสายตา ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำโครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรังขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้เส้นทาง โดยจัดทำเป็นป้าย 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการติดตั้งทั้งสิ้น 87 ป้าย

ด้าน นายไพโรจน์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กล่าวว่า ป้ายบอกทางของเทศบาลนครตรัง ออกแบบโดยใช้แนวคิดว่าเอาสัญลักษณ์ของเมืองตรัง คือหอนาฬิกาจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง มาใช้เป็นรูปแบบของป้ายบอกทาง และใช้สีขอบป้ายเป็นสัญลักษณ์ในการบอกเส้นทางที่จะเดินทางออกนอกเมืองไปยังจังหวัดปลายทางดังนี้ 1. สีเขียว จากจังหวัดพัทลุง ไป จังหวัดกระบี่ 2. สีส้ม จากจังหวัดกระบี่ ไป จังหวัดพัทลุง 3. สีแดง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไป จังหวัดสตูล และ 4. สีเหลือง จากจังหวัดสตูล ไป จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางไว้บริเวณทางเท้าฝั่งซ้ายมือตลอดทั้งเส้นทาง รองฯ

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีป้ายบอกทางในการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ชัดเจน จะทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเยือนตรังมากยิ่งขึ้น และประทับใจในความสะดวก ประชาชนในจังหวัดตรังก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีรณันท์ พิรมธาวงศ์ ผู้เรียบเรียง : วรรษญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 3 มี.ค. 2559

วันนี้ (3 มี.ค. 59) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ยางพารา) ของ นาย ธีรญา แก้วเจริญ เกษตรกรเจ้าของแปลงศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2558/59 จังหวัดยะลา

สำหรับการลงในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ 6 มาตรการ ซึ่งประกอบไปด้วย การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ธนาคารสินค้าเกษตร และ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน จ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มาตรการ และการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 8 มาตรการ เพื่อนำผลการตรวจติดตามจัดทำฐานข้อมูลนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิลปชัย ภาชโน ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา